

UBND HUYỆN BÌNH SƠN
BAN CHỈ ĐẠO PHONG
TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN
KẾT XÂY DỰNG ĐỜI
SỐNG VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BCĐ

Bình Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022**

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Sơn (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện) báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Sơn năm 2021 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO

1. Đặc điểm tình hình

Huyện Bình Sơn là một huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, gồm 22 xã, thị trấn và 120 thôn, tổ dân phố. Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Huyện ủy; sự điều hành linh hoạt của UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn; sự đồng thuận của Nhân dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Sơn ngày càng lan tỏa, sâu rộng và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo huyện là Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, hạ tầng thông tin, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Sau đây viết tắt là Phong trào) và các nhiệm vụ khác được UBND huyện giao. Cơ quan thường trực đã không ngừng đổi mới trong công tác tham mưu nên đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, điều hành của Ban chỉ đạo huyện.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào

a. Hoạt động của Ban chỉ đạo huyện

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2021, Ban chỉ đạo huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ Phong trào theo quy chế đề ra; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Phong trào của cấp trên, đồng thời xây dựng, ban hành và tham mưu các văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện Phong trào.

Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa theo quy định; hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” năm 2021, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc bình xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đúng quy định.

- Tổ chức bình xét các chuẩn văn hóa, tuyên truyền vận động, nhắc nhở, hướng dẫn, kiểm tra kế hoạch hoạt động và kết quả thực hiện hàng năm.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào giai đoạn 2000-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; công bố quyết định tặng danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đối với xã Bình Hòa, Bình Chương, Bình Đông, Bình Thanh và Bình Tân Phú; Tham mưu UBND kế hoạch thực hiện phong trào năm 2021.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác thực hiện Phong trào gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công văn nâng cao chất lượng bình xét các chuẩn văn hóa năm 2021. Hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ và bình xét các chuẩn văn hóa năm 2021; hướng dẫn hồ sơ xây dựng và công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo huyện phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên xuống địa bàn đôn đốc, hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn quy trình bình xét các chuẩn văn hóa; đồng thời, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các xã, thị trấn.

b. Hoạt động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo

Theo dõi, tổng hợp, kịp thời tham mưu tổ chức bình xét các chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện năm 2021; tham mưu Ban chỉ đạo huyện về việc đăng ký và giao chỉ tiêu thực hiện các chuẩn văn hóa năm 2021. Tham mưu ban hành các kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện hoạt động.

c. Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về Phong trào được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Với các hình thức tuyên truyền như qua hệ thống Đài truyền thanh; tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp triển khai bình xét các chuẩn văn hóa, ngày Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức với 100% tại các xã, thị trấn.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động truyền thông gắn với triển khai thực hiện Phong trào, nhất là gương các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn, Tò dân phố văn hóa"... Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào.

Tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021,.... đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch năm.

d. Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào

Năm 2021, được UBND huyện quan tâm bố trí 67.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện để hoạt động Phong trào, Ban chỉ đạo đã tập trung sử dụng kinh phí vào các hoạt động chủ yếu như: Tuyên truyền, truyền thông, hội nghị tổng kết, văn phòng phẩm, hỗ trợ trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện 5 nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

a. Đoàn kết giúp nhau "xóa đói, giảm nghèo"

Trong năm, các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết giúp nhau "xóa đói, giảm nghèo". Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp tập trung chỉ đạo các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh và thi đua làm giàu", "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; xây và sửa Mái ấm tình thương; khai thác các nguồn vốn hỗ trợ vay kết hợp với tập huấn kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhiều mô hình và Câu lạc bộ ra đời như: Câu lạc bộ "Nụ cười xanh", chương trình "Ly cà phê 50 ngàn" "Người con hiếu thảo", "Tiếp sức đến trường", "Bàn học danh dự", đã kịp thời vận động quyên góp kinh phí để giúp đỡ cho các trường học khó khăn đột xuất.

Cùng với đó, Ban vận động các xã, thị trấn cũng phối hợp tuyên truyền, vận động phát triển trang trại theo hướng chất lượng và giá trị, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững ở nông thôn. Có thể thấy, những hoạt động thiết thực qua các phong trào đã góp phần

nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện.

b. Thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật

- Ban chỉ đạo Phong trào các cấp đã lồng ghép nội dung thực hiện tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy chế cơ quan; quy ước của thôn, tổ dân phố đề ra. Thường xuyên vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, cảm hóa giáo dục người có hành vi phạm pháp, chú trọng cảm hóa giáo dục đối tượng vị thành niên trong gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát huy tốt vai trò hòa giải ở khu dân cư trong việc giải quyết xích mích xảy ra tại địa bàn.

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng và Nhà nước, của ngành và địa phương.

c. Xây dựng môi trường văn hoá

Các cấp, các ngành và từng cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa để tổ chức thực hiện, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ và người dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan; quy ước của thôn, tổ dân phố; đặc biệt là tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa; do vậy nhiều cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; nhiều khu dân cư không phát sinh tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

d. Xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao

Huyện Bình Sơn có Trung tâm Văn hóa huyện: Nhà văn hóa, sân bãi ngoài trời được đưa vào sử dụng và khai thác từ năm 1990 với gần 500 chỗ ngồi, sân bãi ngoài trời gần 2.500 chỗ ngồi, thiết chế này đã được huyện quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp vào năm 2005. Tuy nhiên do công trình có diện tích lớn, đã được sử dụng gần 20 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, mặc dù đã được quan tâm đầu tư cải tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn của huyện; được giao cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng nhằm phục các sự kiện, các Hội thi, Hội diễn của huyện và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Thể dục Thể thao huyện được xây dựng trên diện tích 51.027 m², quần thể có sân bóng đá 11 người, có khán đài A 1.000 chỗ ngồi, có đường chạy được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2015, nay tiếp tục xây dựng giai đoạn 2: mái che khán đài A, tường rào; Nhà thi đấu đa năng quy mô; được giao cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện trực tiếp quản lý, khai

thác và sử dụng nhằm phục vụ các sự kiện lớn của huyện, tổ chức các hoạt động thể thao huyện và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện.

- Thư viện, Nhà truyền thống huyện được xây dựng quy mô trên diện tích 4.759 m² đưa vào sử dụng năm 2021. Hiện nay đã đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đến tra cứu và đọc sách, báo; được giao cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện trực tiếp quản lý, khai thác và sử dụng nhằm phục vụ công tác thư viện, trưng bày các hiện vật và tổ chức các hoạt động trưng bày trên địa bàn huyện.

- Thiết chế văn hóa ở cấp xã: 17/22 xã, thị trấn có sân bóng đá 11 người; 05 xã, thị trấn có bể bơi; 04 xã có nhà thi đấu tập luyện thể dục thể thao đa năng; 17 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa – Thể thao; 103/120 thôn, tổ dân phố có nhà Văn hóa, khu thể thao Trên cơ sở hiệu quả của thiết chế nhà văn hóa thôn, tổ dân phố các địa phương tiếp tục đầu tư hỗ trợ cùng sự đóng góp của người dân.

- 112/120 Thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

- 100% câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập theo quy định.

e. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

2. Kết quả thực hiện 7 Phong trào

Đầu năm, có 22 xã, thị trấn nộp hồ sơ đăng ký các chuẩn văn hóa, có bản đăng ký chỉ tiêu kế hoạch, bản đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa. Trình tự, thủ tục xét công nhận và đề nghị công nhận các chuẩn văn hóa thực hiện đúng theo nội dung Thông tư số 12/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND, ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả cụ thể:

a. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân, tỷ lệ đăng ký đầu năm tăng cao. Để thực hiện tiêu chí gia đình văn hóa nhiều gia đình đã thường xuyên thực hiện giữ gìn vệ sinh nhà

cửa, công nghệ, sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng, thực hiện ăn chín uống sôi, chú trọng vệ sinh phòng bệnh, xây dựng bố trí nhà vệ sinh hợp lý; chấp hành nghiêm quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội.

Công tác tuyên truyền, vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hóa trong năm 2021 được BCĐ các cấp quan tâm chỉ đạo, số lượng các gia đình đăng ký và được công nhận gia đình văn hóa tăng. Năm 2021, số hộ được công nhận gia đình văn hóa trên toàn huyện là 48.984 hộ/52.046 hộ đạt 94% so với tổng số hộ đề nghị xét công nhận trong năm (*tăng 3.062 hộ so với năm 2020*), đạt tỷ lệ 97% so với chỉ tiêu được giao, đạt 88% so với tổng số hộ thực tế, đạt 95% so với tổng số hộ đăng ký; số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm 17.585 hộ. Biểu dương 952 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, trong đó có 22 hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện khen thưởng.

b. Phong trào xây dựng “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

- Xây dựng “Thôn, Tổ dân phố” văn hóa là kết quả tổng hợp của nhiều phong trào cụ thể trong Phong trào, thu hút được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành huyện và sự tham gia hưởng ứng của đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao ý thức tự quản cộng đồng. Huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa công cộng, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện đã xét, đề nghị UBND huyện ban hành quyết định công nhận 112/120 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 29 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 05 năm (2017-2021). UBND huyện ban hành quyết định tặng danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đối với xã Bình Chánh và Bình Hải.

c. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Việc triển khai thực hiện cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đã đi vào nề nếp, ổn định, trở thành ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đầu năm có 189 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Sơn (*cơ quan thường trực BCĐ huyện*). Ban chỉ đạo xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức bình xét và đề nghị Ban chỉ đạo huyện xét, công nhận 181 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2021. Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức họp xét và tham mưu UBND huyện ban hành quyết định công nhận 158 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 và 72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 02 năm (2020-2021).

d. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với các hoạt động Thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh.

Năm 2021 tập trung chỉ đạo việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn; trên thực tế kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện Bình Sơn lần thứ VII, năm 2021 – 2022 đã được ban hành, triển khai thực hiện từ cuối năm 2020, theo đó Đại hội TDTT các xã, thị trấn bắt đầu từ tháng 01/2021 và kết thúc vào cuối tháng 6/2021. Nhưng do dịch COVID-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, nên các địa phương tạm dừng tổ chức hoạt động tập trung đông người, đến cuối tháng 3/2021 tình hình dịch đã tạm ổn nên việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở trên địa bàn huyện mới tiến hành tổ chức. Có 02 xã tổ chức Đại hội điểm: xã Bình Tân Phú và xã Bình Khương (*xã Bình Tân Phú tổ chức lễ khai mạc Đại hội vào ngày 28/3/2021, xã Bình Khương tổ chức lễ khai mạc Đại hội vào ngày 03/4/2021*).

Đến nay Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở huyện Bình Sơn có 10/22 xã, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội đó là: xã Bình Tân Phú, xã Bình Khương, xã Bình Trung, thị trấn Châu Ô, xã Bình Long, xã Bình An, xã Bình Thuận, xã Bình Dương, xã Bình Trị và xã Bình Minh. Còn lại 12 xã đã tổ chức thi đấu trên 2/3 số môn thi đấu trong chương trình Đại hội nhưng chưa tổ chức Lễ khai mạc Đại hội do tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

d. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND cùng cấp, các tổ chức thành viên và các đơn vị liên quan vận động Nhân dân tích cực đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong huyện đã hiến 16.250m² đất, 170m² tường rào để xây dựng đường giao thông, bờ vùng, bờ thửa; đóng góp gần 8,8 tỷ đồng và 8.404 ngày công để làm đường bê tông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng khu vệ sinh nhà Văn hóa thôn, thực hiện mô hình “thấp sáng đường quê”... Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Đông lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn ra mắt 03 mô hình “Hộ tộc 04 không”, nâng cấp 05 mô hình “Hộ tộc 3 không” lên “Hộ tộc 4 không”, duy trì 147 mô hình “Hộ tộc 3 không” hoạt động hiệu quả; quỹ khuyến học của các hộ tộc đến nay có trên 227 triệu đồng, các tộc họ tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt các tiêu chí và quy ước của dòng họ. Vận động Nhân dân tham gia chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện mô hình “Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu” do MTTQ Việt Nam huyện phát động, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện có 368/408 đám tang không rải vàng mã, gạo, muối, tiền lẻ trên đường đưa tang, chỉ đốt vàng mã tượng trưng với số lượng ít tại nơi chôn cất và hạn chế việc đốt vàng mã trong thực hiện các nghi thức tang lễ; một số đám tang còn rải vàng mã nhưng

rất hạn chế và rải ngoài phạm vi khu dân cư. Các nghi thức tuần tự cũng được tổ chức gọn nhẹ, nhất là tuần giáp năm, kết hợp với việc trả hiếu, trả thảo chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, không làm cỗ mời khách linh đình vừa tốn kém, lãng phí vừa tạo gánh nặng cho gia đình, nhất là những gia đình khó khăn; khuyến khích gia đình cảm ơn người đi viếng, người trợ tang bằng hình thức gửi thư cảm ơn và xem đây là nét đẹp theo hướng văn minh, hiện đại tại địa phương. Toàn huyện có 261/269 hộ gia đình thực hiện tốt, một số hộ ngoài địa phương về quê tổ chức báo hiếu mời bà con và những người thân quen, tuy nhiên số người tham dự ít.

Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 theo quy mô cấp xã tại 22 xã, thị trấn, không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian và các hoạt động mang tính tập trung khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” đã triển khai hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho hộ nghèo và học sinh nghèo hiếu học,... với tổng kinh phí: 2654,4 triệu đồng.

- Khắc phục hậu quả do bão số 9 năm 2020, Ban Cứu trợ huyện triển khai chi bổ sung cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên và lập hồ sơ chuyển trả số tiền còn lại về Quỹ Cứu trợ tỉnh Quỹ “Cứu trợ” huyện hỗ trợ 08 hộ có nhà bị thiệt hại nặng theo đề nghị của Ban Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; Quỹ “Cứu trợ” tỉnh hỗ trợ nôi cơm điện, cây và con giống cho các hộ bị thiệt hại.

- Thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện tổng cộng 16.518 suất quà Tết với tổng trị giá 8.065.300.000 đồng.

e. Phong trào học tập, lao động sáng tạo

Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào học tập, lao động, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ khoa học vào chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân. Từ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Công tác mở lớp tập huấn, phổ biến ứng dụng kỹ thuật khoa học vào sản xuất, chăn nuôi được triển khai đúng kế hoạch, nhiều mô hình trồng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm được triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện.

f. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến

Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được triển khai rộng rãi trên các lĩnh vực, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, đoàn thể. Phong trào “Thi đua quyết thắng” và “Giữ nghiêm điều lệnh và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “tổ, đội an ninh xung kích”, dân quân tự vệ của lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng với các ban ngành phát động nhiều phong trào, như phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; phong trào “Xây dựng nếp sống văn hoá công sở” gắn với việc xây dựng gia đình; Hội Cựu Chiến binh với phong trào xây dựng người “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình “Văn hóa công sở”, cuộc vận động “năm không ba sạch”, “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Đề án “Năm triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Gia đình không đói nghèo, gia đình không vi phạm pháp luật và trật tự xã hội, gia đình không có bạo lực, gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”; Hội Nông dân thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá”, “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo phong trào “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường”; ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng phong trào “dạy tốt, học tốt”, “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Hội khuyến học tổ chức các hoạt động “Khuyến học khuyến tài”; Hội Chữ thập đỏ tổ chức hoạt động “Hiến máu nhân đạo”; ...

Các họ tộc khuyến học phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện như: xã Bình Phước có 03 dòng họ: họ Đoàn, họ Đỗ, họ Nguyễn Viết; xã Bình Nguyên có 04 dòng họ: họ Võ Văn, Võ Đình, Nguyễn Văn, Phạm Đức đã được Hội khuyến học huyện công nhận là dòng họ khuyến học; từ đó phát hiện và biểu dương những những gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu trong năm. Đến nay phong trào có sức lan tỏa và thật sự trở thành phong trào thi đua của tất cả các tầng lớp nhân dân.

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về lĩnh vực Văn hóa, nhất là thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

- Bám sát chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của BCD cấp trên, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” trên địa bàn đi vào chất lượng, đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Phong trào, nhất là trong thực hiện Hương ước, trong xét duyệt Gia đình Văn hóa, Thôn, Tổ dân phố văn hóa, khu dân cư tiên tiến và tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng Phong trào, qua đó, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí của Phong trào; các thành viên BCD các cấp, công chức văn hóa - xã hội xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đi cơ sở chỉ đạo triển khai Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” ở đơn vị được phân công.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”. Kết quả xây dựng Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” ở cơ sở là một trong những nội dung xét thi đua khen thưởng hàng năm và xét công nhận chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Rà soát, tham mưu chỉnh lý nội dung hương ước của các thôn, tổ dân phố cho phù hợp với thực tế hiện tại của địa phương.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Ban Chỉ đạo huyện

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Sơn năm 2021 và giao chỉ tiêu thực hiện phong trào 2022, đề ra nhiệm vụ năm 2022.

- Cấp công nhận các chuẩn văn hóa năm 2021. Chỉ đạo BCD các xã, thị trấn kiện toàn BCD, Ban vận động ở cơ sở.

- Hướng dẫn hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cho các xã trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện quý I năm 2022

- Tổ chức tham gia tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã hội các xã, thị trấn, Trưởng thôn, tổ dân phố về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phòng VH&TT, Phòng Tư pháp, UBMTTQVN huyện xây dựng chương trình phối hợp tiếp tục kiểm tra việc thực hiện hương ước tại các xã, thị trấn.

- UBMTTQVN huyện và Phòng VH&TT xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện Phong trào, trong đó có việc triển khai thực hiện hương ước, xét duyệt khu dân cư văn hoá, tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6.

Thời gian thực hiện quý II năm 2022

- Tham mưu văn bản nâng cao chất lượng thực hiện và bình xét các chuẩn văn hóa.

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện phân công cán bộ đi công tác cơ sở, đôn đốc việc thực hiện phong trào.

- Triển khai việc bình xét các chuẩn văn hóa năm 2022.

Thời gian thực hiện quý III năm 2022

- Thành lập và tổ chức kiểm tra các chuẩn văn hoá năm 2022.
- Tiến hành rà soát, kiểm tra, lập thủ tục đề nghị Ban Chỉ đạo huyện cấp công nhận các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
- Họp Ban chỉ đạo huyện xét thông qua kết quả kiểm tra thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.
- Phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện (*Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện*) đề nghị xét khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022.
- Họp tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023.

Thời gian thực hiện quý IV năm 2022

2. Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn

- Đảng ủy, UBND cấp xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về nội dung Phong trào.
- Kịp thời củng cố kiện toàn BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, Ban vận động thôn, tổ dân phố khi có hướng dẫn của BCĐ huyện và sự thay đổi các thành viên trong BCĐ.
- Tổ chức đăng ký thực hiện, xét các chuẩn văn hóa đúng quy trình, công khai, dân chủ.

III. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tham mưu rút quy trình đề nghị công nhận thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ra khỏi thủ tục hành chính công. Quan tâm tổ chức tập huấn chuyên đề và mô hình hoạt động nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, thôn.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của BCĐ Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” huyện Bình Sơn./.

Nơi nhận :

- Sở VH TT & DL;
- BCĐ PT “TĐĐKXDĐSVH” tỉnh;
- TT Huyện Ủy;
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên Giáo HU;
- UBMTTQVN huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- BCĐ và UBND các xã, thị trấn;
- Lưu BCĐ.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Quang Sự

